



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๕๑ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดบริการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดการจัดบริการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ยื่นกู้รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่อง ประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงิน ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม-ชัยนาท

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดบริการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ยื่นกู้รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่อง ประชุมลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม-ชัยนาท ดังนี้

กรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากุล
นายธงชัย	เหลื่องทอง
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร

หน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล และตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานให้ลุล่วงไปด้วยดี

กรรมการดำเนินงาน

ฝ่ายประสานและดำเนินงาน

นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	ประธานกรรมการ
นางปราณี	จำปาทอง	รองประธานกรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ

นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนิภาภัทร์	ศาลิคุปต์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดบริการให้นักศึกษายื่นกู้ผ่านการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

๒. ตรวจสอบจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ของนักศึกษากองทุนฯ
๓. จัดทำแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าครองชีพ
๔. จัดการประชุม และให้นักศึกษาผู้ลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ
๕. บรรยายวิธี ขั้นตอนการลงนามแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ และขั้นตอนการปฏิบัติอื่น ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๖. ตรวจสอบความถูกต้องในแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ ของนักศึกษาผู้กู้เป็นรายบุคคล

กรรมการฝ่ายยานพาหนะ

นางจุฑาทิพย์	แก้วละมุล	ประธานกรรมการ
พนักงานขับรถ		กรรมการ
นางสุกัญญา	ทรายเพชร	กรรมการและเลขานุการ
นายมะณู	พัชรธิติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ จัดหา และควบคุมยานพาหนะ รับ-ส่งคณะกรรมการดำเนินงานไปศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม-ชัยนาท

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทระเกษม